

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2415
แบบสำรวจข้อมูลเพื่อการบริหารงานบุคคล
ตำแหน่งผอ.สพท./รองผอ.สพท.

● **นำเสนอเมื่อ** 27 เม.ย. 2560

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2415 แบบสำรวจข้อมูลเพื่อการบริหารงานบุคคล
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

[ไฟล์ที่ 1](#)

ที่มา [สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ](#) วันพุธ ที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ.2560

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๒๕๖๐



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง แบบสำรวจข้อมูลเพื่อการบริหารงานบุคคล ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๑๓๐๐
ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา
จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แบบสำรวจข้อมูลเพื่อการบริหารงานบุคคล ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (แบบ ๑)
จำนวน ๒ ฉบับ
๓. แบบสำรวจข้อมูลเพื่อการบริหารงานบุคคล ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (แบบ ๒)
จำนวน ๒ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งให้สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจัดส่งข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ไปให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการในสายงานดังกล่าว ความแจ้งแล้ว นั้น

การนี้ เนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัด จำนวน ๗๗ ตำแหน่ง และตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด จำนวน ๗๗ ตำแหน่ง
ซึ่งได้กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหา ประกอบกับปัจจุบันข้อมูลบุคคลบางส่วนมีการ
ปรับเปลี่ยนไปจากฐานข้อมูลเดิม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารงานบุคคลและจัดเตรียมการปรับเปลี่ยนกำลังคนในการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้สอดคล้องตามแนวนโยบาย
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จึงขอให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ดังนี้

/๑. จัดทำ...